

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๖๗๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างถึง หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ อว ๖๔/๐๒๗๔๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เนื่องจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน้าที่บริหารสินทรัพย์และรายได้ด้วยตนเอง โดยการหักรายได้จากการดำเนินกิจการ ตามวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหากมีรายได้ เหนือรายจ่าย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้กิจการของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐอื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ พักส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ ๙ (๘) (ก) เพื่อให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถรับงานพิมพ์จากหน่วยงานของรัฐได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ พักส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ ๙ (๘) (ก) กำหนดให้กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง หรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กรณีที่หน่วยงานของรัฐสามารถจ้างโรงพิมพ์ของตนเอง หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น เป็นผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจ้างสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีภาระหน้าที่บริหารสินทรัพย์และรายได้ โดยการหักรายได้จากการดำเนินกิจการ

/ตาม ...

ตามวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐอื่น ดังนั้น เพื่อให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐอื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถรับงานพิมพ์จากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖